

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองการสื่อสารมวลชน กรมสารนิเทศ www.mfa.go.th

หัวข้อเรื่อง : “การเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน อิตาลี และเกาหลีใต้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”

สัปดาห์นี้เรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศอิหร่าน อิตาลี และเกาหลีใต้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาแจ้งให้ทราบ เพราะทั้งสามประเทศนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center – RRC) โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

กรณีคนไทยในอิหร่าน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้ประสานกับคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๓๐๐ คน อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันยังไม่มีการปิดเส้นทางคมนาคมเข้า – ออกจากอิหร่านมายังประเทศไทย คนไทยในอิหร่านยังสามารถเดินทางออกจากอิหร่านได้ตามปกติ ที่ประชุมจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยหากสถานการณ์เลวร้ายลง รวมทั้งแจ้งมาตรการของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารไม่มีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อนขึ้นเครื่อง

ในส่วนของประเทศอิตาลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้รายงาน ว่า ชุมชนไทยในอิตาลี มีประมาณ ๗,๐๐๐ คน โดยปัจจุบันทางการอิตาลีได้ประกาศให้อิตาลีเป็นพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศ จึงทำให้ประชาชนทุกคนรวมทั้งคนไทยในอิตาลี จะเดินทางระหว่างเมืองหรือเดินทางออกจากอิตาลีไปต่างประเทศได้เฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ทางการอิตาลีกำหนดเท่านั้น เช่น เหตุผลด้านสุขภาพ การเดินทางกลับภูมิลำเนา การเดินทางกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ประสานแจ้งคนไทยในอิตาลีให้รับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วยแล้ว

กรณีเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับประเทศไทย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่เดินทางจากเมืองแทกูและคยองซังเหนือ ให้เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ ๑๔ วัน มีการคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง และคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้จะส่งตัวตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีไข้ จะจัดรถส่งตัวไปพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด ๑๔ วัน ๒) กลุ่มที่เดินทางจากเมืองอื่น ๆ ในเกาหลีใต้ ให้เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ ๑๔ วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้จะส่งตัวตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีไข้จะจัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคตามภูมิลำเนา โดยกระทรวงมหาดไทยจัดหาสถานที่รองรับในลักษณะพื้นที่จำกัด เป็นเวลา ๑๔ วัน
